



Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư : aphancao@videotron.ca
WEB: WWW.VOVI.ORG

số 520

ngày 27 tháng 6 năm 2005

Tờ báo hằng tuần **ĐIỀN KHÍ PHẦN GIẢI** dành riêng phục vụ bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Khai Triển

*Khai triển chính mình trí giác tu
Cần khôn vũ trụ giải thân tù
Vô cùng sáng chói tâm thanh tịnh
Tiến hóa thâm sâu rõ vía hồn*

Kính bái

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám từ 28/04/2005 đến 20/05/2005

Copyright 2005 by Lương Sĩ Hằng & VoVi Multimedia Communication. All rights reserved.

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường

- 1) *Duyên nào là duyên tốt ?*
- 2) *Chuyện gì quý nhất trên đời này?*
- 3) *Chuyện gì khẩn cấp nhất?*
- 4) *Chuyện tình duyên thất bại có buồn không?*
- 5) *Tinh táo có tốt không?*
- 6) *Quý tướng trời cao có ích gì?*
- 7) *Hướng thượng thực hành có hữu ích gì không?*

<p>1) San Diego, 28-04-05 3 : 18AM <i>Hỏi : Duyên nào là duyên tốt ?</i></p> <p>Đáp : Thừa duyên trời phật là duyên tốt</p> <p>Kệ : <i>Duyên trời duyên phật là duyên tốt Học hỏi vô cùng tự tiến thân Duyên đạo tình đời không lẫn lộn Bình tâm thanh tịnh quý hơn vàng</i></p>	<p>2) San Diego , 29-04-05 6 : 55 AM <i>Hỏi : Chuyện gì quý nhất trên đời này?</i></p> <p>Đáp: Thừa cuộc sống quý nhất trên đời này</p> <p>Kệ: <i>Cuộc sống trên đời này quý nhất Thương yêu tha thứ là tốt nhất Tự tưởng trời cao là đường rộng Qui hội tình người quý hơn vàng</i></p>
<p>3) San Diego, 30-04-05 6: 30 AM <i>Hỏi: Chuyện gì khẩn cấp nhất?</i></p> <p>Đáp: Thừa chuyện mất nước khẩn cấp nhất</p> <p>Kệ: <i>Hết thời mất nước phải tự điên Lộn xộn trăm chiều không quyết định Khổ nạn đến nơi do ý Trời Thành tâm cầu nguyện cứu trăm chiều</i></p>	<p>4) San Diego, 01-05-2005 4: 17AM <i>Hỏi: Chuyện tình duyên thất bại có buồn không?</i></p> <p>Đáp: Thừa chuyện tình duyên thất bại rất buồn</p> <p>Kệ: <i>Chuyện tình duyên thất bại đều buồn Động loạn vô cùng khó tiến tu Duyên nghiệp không thành nay phải chịu Tham thiền khó định trí khó an</i></p>
<p>5) San Diego, 02-05-2005 3: 20 AM <i>Hỏi: Tỉnh táo có tốt không?</i></p> <p>Đáp: Thừa tỉnh táo rất tốt</p> <p>Kệ: <i>Thực hành tỉnh táo rất quý tốt Thành tâm tu luyện tự đạt duyên Quý thương Trời Phật tăng ý tốt Thực hành chất phát quý hơn vàng</i></p> <p>(03-05 tới 18-05 không có viết)</p>	<p>6) San Diego, 19-05-2005 <i>Hỏi: Quý tưởng trời cao có ích gì?</i></p> <p>Đáp: Cần tu cần tiến giảm bớt phiền</p> <p>Kệ: <i>Khai thông trí tuệ mình đường đạo Học hỏi không ngừng ý chí thông Duyên đạo tình đời mình đạo pháp Khai triển chính mình tự đạt thông</i></p>
<p>7) San Diego, 20-05-2005 4: 13AM <i>Hỏi: Hướng thượng thực hành có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp: Thừa hướng thượng thực hành là đường tiến tới vô cùng</p> <p>Kệ: <i>Hướng thượng thực hành dễ tới nơi Phát triển vô cùng giúp thân an Thực hành tiến tới không lùi bước Khai thông trí tuệ rộng đường tu</i></p>	

TRÍCH BẢNG ÔNG TÁM THUYẾT GIẢNG

LÊN BÊN TRÊN VẤN LÀM VIỆC

Tất cả mọi người đều có phận sự hết thảy. Nếu mà đi về cái cõi Địa Tiên đó, họ làm việc nhiều. Còn cái cõi Tiên Thiên đó, nó thanh nhàn nhưng mà nó làm việc nhiều hơn. Thấy nó thanh nhàn hơn, đẹp hơn cõi Địa Tiên, nhưng mà người ta vẫn làm việc chứ không có ai rảnh đâu. Sau này chúng ta tiến về bên trên đó, chúng ta cũng là người làm việc. Như các bạn tu đây, cái khối Địa Tiên các bạn xuất ra được thì các bạn không đi chùa này cũng chùa kia chùa nọ để đi thuyết pháp. Người ta thử thách mình, dự cái chỗ này chỗ kia chỗ nọ. Đó! Một thời gian mình hiểu rồi, trở về đi lên trên, rồi cũng phải dự hội ở bên trên nữa, mình đi theo những vị hộ pháp ở bên này dẫn đi những cái cuộc đó, rồi cũng hòa đồng dẫn tiến đi lên trên. Còn ở dưới thế gian này, cái khối Địa Tiên ở dưới thế gian này, nó có hứa hẹn... còn! Mà lên Tiên Thiên thì không có còn nữa, phần nào nó theo phần này rồi, hồn theo vía đi đôi, còn dưới thế gian nó không có, nó tách riêng ra, thành ra nó gặp nhau nó có hứa hẹn.

Cho nên nhiều vị tu ở đây, đã tu nhiều kiếp rồi, bây giờ kiếp này gặp, nằm chim bao kể thấy cô đó, kè... lấy luôn, lấy luôn cho tới chết. Ở thế gian một mình, nhưng mà y đó có vợ, đêm nào y cũng có sự giao cấu với vợ y. Hai người thương nhau lắm ở thế gian này.

Còn cái cõi Tiên Thiên thì không, hồn đi trước vía đi sau. À... bởi vì lúc mình tu ở đây, các bạn tu cái pháp này, cái vía nó đi trước, đi lên trên, nó dọn đường, sau này cái hồn lên, rồi tới lúc đó hai cái nó tương ngộ, nó phải thừa lệnh cái hồn, cái hồn đi đâu thì cái vía phải đi đó. Hồn vía nó được tu lên bên trên rồi thì đồng đi làm việc chứ không có người nào rảnh hết.

THÔNG BÁO VỀ HAI CHUYẾN VIẾNG THĂM ĐẢO PENANG & PHUKET VỚI DU THUYỀN STAR VIRGO.

Khi du thuyền cập bến Penang, Malaysia, BTC sẽ có những tour chọn lọc dành riêng cho nhóm Vô-Vi như sau:

PENANG, MALAYSIA: Sinh hoạt tắm biển tại một bãi biển Private Beach dành riêng cho khách sạn Shangri-La Hotel, gần the Mutiara Resort với buổi cơm trưa tại đây. Giá tiền mỗi người: 48\$ người lớn và 38\$ trẻ em (dưới 12 tuổi).

PHUKET: Khi đến Phuket, Thailand, BTC đã chọn tour hào hứng nhất là: Scenic Phang Nga Bay (viếng thăm vịnh Phang Nga), gồm hai vịnh nổi tiếng: James Bond Island & Koh Panniyi. Giá tiền của tour này là 50\$ người lớn và 44\$ trẻ em.

BTC đã dàn xếp với hãng du lịch để gia hạn thời gian ghi danh và đóng tiền cho hai chuyến viếng thăm đảo Penang & Phuket sau khi du thuyền cập bến . Các bạn nào muốn tham dự hai tour trên, xin ghi danh với Đại Diện Ghi Danh ở địa phương và đóng tiền trước **ngày 15 tháng 7 năm 2005**.

Nam Mô A Di Đà Phật, Vạn Vật Thái Bình,
Vô-Vi Multimedia Communication & UBTCDDH kính bái

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN.

Được biết tin chậm : Bạn Đạo PHÙNG TỊNH, 58t vừa Từ Trần vào lúc 23g ngày 12-05-2005, tức ngày 05-04 năm Ất Dậu tại Quận Bình Tân, Tp.HCM-VN. Là chồng của BĐ Nguyễn Thị Xuân Hương. Kính mong quý BĐ Hướng Tâm Cầu Nguyện cho linh hồn BĐ. PHÙNG TỊNH sớm siêu sanh về cõi Tịnh . Nhóm Bạn Đạo tại Tp. HCM thành thật chia buồn cùng chị Xuân Hương và tang quyến . Kính Báo.

Báo cáo về quỹ cứu khổ ban vui

Tiếp theo báo cáo 8 tháng 5 2005 chúng tôi đã nhận được cho đến 25 tháng 6 - 2005 cho quỹ cứu khổ ban vui như sau:

Người gửi	US\$	CAD\$
Ph.m Thi Chim My (Mtl)	81.30	100
Nguyen Phu Hai (Tx)	200.00	
HAH VoVi houston	50.00	
Tran D Mong Hoa (OR)	100.00	
HAH VoVi Florida	640.00	
Ho Thanh Hoang (Mtl)	160.00	200
Le Thi Kim Anh (Mtl)	80.00	100
Lam Ngoc Minh (Mtl)	160.00	200
Hung P Nguyen (NV)	60.00	
Le Mai (Ca)	200.00	
Huynh Quoc Kiet (Ca)	50.00	
Joseph Doan (GA)	430.00	
Ha Ngoc Quang (Mtl)	80.00	100
HAHV Florida	650.00	
Tang Bang (BC)	16.00	20
HAHV Ta^y U^c	678.33	
Nguyen Thi Thoai (Ca)	300.00	
Luong Lan (Tx)	100.00	
Minh La (Ca)	50.00	
Song Huynh (Wi)	50.00	
Long Bui (Tx)	100.00	

Tất cả số tiền nhận được cho quỹ này đã, đang và sẽ được sử dụng 100% cho việc cứu khổ ban vui và giúp đỡ những gia đình nghèo hay các em câm điếc, trại Aids thời kỳ cuối, các em bụi đời, v.v...hay những ai nghèo khổ mà Thầy cho biết cần gửi.

Những người đau khổ đã nhận được sự giúp đỡ cúi đầu cảm ơn Đức Thầy và quý bạn đạo

Mọi sự sơ sót hay thắc mắc về quỹ này xin liên lạc người trách nhiệm dưới đây:

và **Ngân phiếu xin đề VoVi Association of Canada** và gửi về :

7021 Louis-Hebert St #1C Lasalle Quebec H8N3E9 Canada

-email aphancao@videotron.ca

Xin thành thật cảm ơn quý bạn đạo toàn thế giới đã liên tục đóng góp cho quỹ này từ 1998 tới nay
Phan Cao Thăng

THƠ

HÁI HOA DÂNG PHẬT

Ngoài đầ tươt tất gọi bên trong
Nói dôi Rông Tiên đẹp giống dòng
Thầy Cha mừng rỡ con trung hiếu
Ởn nghĩa đáp đền thỏa ước mong

Trời đất thuận dòng xuôi chánh giác
Hành Thiên rõ lẽ Đạo Hư Không
Trời ban dẫu bể minh chân lý
Ngộ đạo thương yêu lẽ phép tông

Tôi yêu Bác Sáu nghĩa Cha con
Một thuở trò ngoan giữ vẹn tròn
Hiếu trung không để mòn ân đức
Bội bạc, sao nên kẻ sắc son

Tâm tư sáng suốt mãi vươn lên
Tẩy sạch trần tâm chí khí bền
Soi lòng tôi ngắm hoa tâm nở
Thơm ngát đem về dâng Phật Tiên
Thanh Đa 14-07-2005
Tư Ếch Vô Vi (TV TLTC)

VÀO ĐẠO

Đường xứ Phật thân gầy dấn bước
Lắm vinh quang góp nhặt lên đàng
Trời rộng mở diên vàng tiếp bước
Chén Hồng Ân, hạnh phúc tuôn tràn

Yêu Trời Phật tôi vào nội thức
Đưa tay ra nâng đỡ, Cha ban
Chiếu thiên đien, đỉnh đầu luôn rút
Xoáy tóc mây sung sướng vô vàng

Thành tâm đạo, Cha Trời ban phúc
Nhẹ lảng lảng thôi thúc đường mây
Lìa thế sự quên đời phàm tục
Lạc tâm, diển rút đêm ngày

Tình Trời Phật tuyệt vời cao thẳm
Thương chúng sanh lạc lối si mê
Ra bài học nào nề kích động
Giục thức tâm quay gót trở về

Ân nghĩa ấy ai đã sáng tỏ
Hiếu lòng Trời ngộ đạo sâu xa
Rèn dũa chí xin đừng sợ khó

Khó thể nào cũng phải vượt qua
Thanh Đa 14-05-2005
Tư Ếch Vô Vi (TV TLTC)

==
THIÊN VIỆN TÂM LINH

(Thân tặng huynh Thiên Nghi)
Thiên Tâm, Minh Nghĩa với Nguyễn Hiền
Thiên viện Tâm Linh gặp bạn thiên
Huynh trưởng Thiên Nghi tâm tướng tốt
Anh em thương mến đến giao duyên
Long Thành điểm hẹn nơi tu học
Linh khí trong lành thuận tự nhiên
Pháp Lý Vô Vi ngày tỏa sáng
Rạng danh trò giỏi của Vĩ Kiên.
Dĩ An, 08-05-2005
NGUYỄN HIỀN.

=====
THÁNH ĐỊA

Thiên Viện Tâm Linh cảnh hữu tình
Lòng người tâm thức dễ khai minh
Là nơi Thánh Địa Vô Vi Pháp
Qui tụ hiền tài tiếp Thánh Linh
Huynh trưởng Thiên Nghi gìn mối đạo
Ngũ hành lập lại sự quân bình
Diển quang che chở qua nạn kiếp
Tự thức hôn linh thoát ngục hình.
Dĩ An, 08-05-2005
NGUYỄN HIỀN.

=====
NHẤN NHỤC

Nhấn nhục tâm tu niệm Phật Đà
Chơn Kinh Vô Tự ở trong ta
Tam qui ngũ giới đồng khai triển
Xứ Phật hành trình chỉ sát na
Đã hiểu tình thương và đạo đức
Nương trần công qua trả ơn Cha
Duyên trần điều luyện tâm thiền sĩ
Đời đạo trọn lành mới độ tha.
Dĩ An, 09-05-2005
NGUYỄN HIỀN.

XÉT MÌNH

Xin nhấn cùng ai giữa cuộc đời
Ngày giờ quý báu chớ ham chơi
Thân tâm chìm đắm trong tham dục
Tật xấu tánh hư khó đổi đời

*Đừng hỏi vì sao tu không tiến
Xét mình niệm Phật quá buông lơi
Nghịch căn mình tạo lo tu sửa
Bóng tối xua tan ố Điện sáng ngời.
Dĩ An, 09-05-2005
NGUYỄN HIỀN.*

Ca Khúc Mùa Xuân

*Ta viết bài thơ gửi bạn ta
Chín phương tám hướng rất là xa
Tấu bài ca khúc liên hoàn động
Thân tặng những ai có tâm tà*

*Ta viết bài thơ gửi tặng mi
Người ơi cố gắng thực hành đi
Ý sáng tâm minh nhiều lý lẽ
Hẹn một ngày mai cải chuyện gì?*

*Ta viết bài thơ gửi tặng anh
Tu hành tinh tấn cõi phù sanh
Để ngày mai ấy tâm tươi tắn
Về bên năm xưa đất cha lành*

*Ta viết bài thơ gửi tặng cô
Có đến một chút miệng bồ bồ*

*Ngại niệm không thông gieo bằng trắc
Tranh chấp ganh đua ý tâm đờ*

*Tui viết bài thơ để tặng tui
Thực hành không được tại mình xui
Ham đời, tham động, không sao bỏ
Cho đến ngày nay tiến thực lùi*

*T'u Sydney hoa bai thơ của
Huynh Trinh quang Thang Led 504 ngày 6/3/05*

Mạng Lưới Vô-Vi

Thân tặng Đ/H Phạm-Gia-Tường.

*Tận-tụy ngồi đan Mạng Lưới Tây ;
Biển Tu rào-rạt ý với đây...
Lưới đan quảng-bá Vô-Vi Pháp ;
Mạng kết truyền-thông Đạo-Lý hay.
Tảng sáng ké mong vào Mạng Lưới ;
Hoàng-hôn người đợi sửa trang sai.
Âng-khuâng nhìn ngắm từng trang WEB,
Thương mến bạn tu khắp đó đây.*

Toulouse, ngày 22-06-2005.

Kính bút,

Trịnh-Quang-Thắng

BẠN ĐẠO VIẾT

Gừng Cay Muối Mặn Xin Đừng Ghét Nhau

Bảng đi một thời gian không viết lách. Mặc dù có nhiều chuyện để nói để viết khi Thầy về Cali trong mấy tháng nay. Kể từ buổi gặp gỡ tại phi trường San Diego và Thầy tạm trú tại đây để nghỉ ngơi dưỡng sức và làm việc tâm linh sau nhiều ngày tháng của năm cũ dự Đại Hội và chủ trì khóa sống chung cùng Thiên Ca, v.v. và rất tư là nhọc mệt. Tưởng là già rồi được yên nghỉ mà “tình vẫn chưa yên”. Đó là Thầy lặn lội đó đây để hoàng pháp hoá độ quần sanh mong chúng sinh giác ngộ tu tỉnh để bớt khổ nạn của thế gian này. Còn gì sung sướng cho bằng khi biết Người vẫn bình yên và chúng ta vẫn tận hưởng những ngày được gần Người. Không phải nói ngoa chứ thật sự là vậy. Nhưng không ỷ lại để xem thường và bất kính trọng Người. Thật ra dù Người có ở gần hay ở xa, khi tâm ta tưởng đến là có Người ở bên ta. An ủi, triu mến, thương yêu và có lúc la rày dạy dỗ. Tự ta ta biết đó là điều chúc phúc của người tu thật sự. Lúc nào cũng tự xét mình hơn là nhìn vào người khác. Ta hư đốn, thiếu trật tự, thiếu thật thà nên không dám đến gần Người. Vì sợ sự thật. Người ta nói “gần Phật sát Phật”. Sát đây không phải là giết ông Phật mà giết đi cái phật tánh của mình, vì mình ý gần ông Phật sẽ được ông Phật độ cho nên khỏi cần tu nên để mất đi bản tính hồn nhiên tự nhiên của mình và để lộ bản tính nhờ vả và cao ngạo mà quên rằng mình chỉ là kẻ thấp hèn, một hành giả đang trên đường học Đạo.

Thời gian qua mau. Mới thấy “Đại Hội Tình Trời Tận Độ” mà nay sắp đi “Đại Hội Sum Vầy” đây. Mỗi Đại Hội có một sắc thái riêng và chủ đề riêng. Nhưng theo chương trình thì kỳ này có nhiều tiết mục học hỏi hấp dẫn lắm. Như là thể thao dưỡng sinh, trao đổi kinh nghiệm tu học, v.v. và của nhóm bạn đạo trẻ thuyết trình. Thời gian qua của các Đại Hội trước Ông chúng ta được học hỏi rất nhiều trong tinh thần tự nhiên nghĩa là ai cũng có thể ghi danh lên đầu trường đầu khẩu được, nên cũng có lúc cũng vui mà cũng

có lúc cũng thái quá trong sự phát ngôn khiến mất thì giờ và vẻ trang nghiêm của Đại Hội Tâm Linh. Nhưng chung quy cũng chỉ là học hỏi mà thôi. Vì đường Đồi và đường Đạo nếu không có uẩn khúc thì đâu có gọi là Đồi và Đạo nữa. Có hay có dở, có trước có thanh mới đúng là thế gian này chứ. Phải không quý vị? Nên chi cũng ậava hết (huê cả làng) và vì là Vô Vi nên phải Du Di đó mà. Tha thứ và thương yêu lúc nào cũng được nhắc tới bởi Đức Thầy. Về tinh thần phục vụ thì các bạn trong ban tổ chức Đại Hội nhiều năm qua kể từ khi Vô Vi khai mở tại hải ngoại đến giờ thì có nhiều vị đã phục vụ đắc lực cho Vô Vi với sự phát tâm bất vụ lợi. Ân danh hay hữu hình đều là cộng tác đắc lực cho Vô Vi. Điều này chỉ có Thầy và Thượng Đế hiểu và chứng tâm cho họ mà thôi. Chúng ta nên nghiêng mình khâm phục các vị đã có công đóng góp cho Vô Vi qua bất cứ hình thức nào. Bằng hiện kim hay bằng công sức. Mỗi mỗi hành động đều là công trình xây dựng công đức, công quả, công trình của người tu. Những người được thụ hưởng như tôi chỉ có bái phục và vô cùng cảm ơn quý vị mà chẳng dám phụ ơn quý vị bao giờ. Và nếu là người tu Vô Vi thì ai làm gì cũng đúng cả. Cái sai của người này là cái đúng của người khác. Chỉ có ta sai chẳng có ai sai. Ráng xây dựng tốt cho Đạo pháp vì chúng ta đang đi trên con đường trung Đạo.

Thời gian Thầy ở Cali Thầy có ghé về thăm trụ sở Vô Vi nhiều lần để dự buổi học mục Bé Tám. Bạn đạo ở đây có cách học cũng hay hay là mỗi tuần có 2 bạn đạo lên chủ trì; một người đọc câu hỏi và một người đọc câu trả lời. Thay phiên nhau mỗi tuần. Làm như vậy tập cho ta dạn dĩ đứng trước đám đông và mạnh mẽ khi phát biểu. Đây là cách dạy cho chúng ta biết tự do tư tưởng không lệ thuộc sợ hãi. Dù mai kia Thầy có ra đi chúng ta vững vàng mà không bị lệ thuộc dưới một sức ép nào dù là tâm linh. Có người hỏi tôi “Sau nay Thầy của chị tịch diệt ai sẽ là người thay thế?” Tôi trả lời: Không ai cả. Vì Thầy đã trao hết cho hành giả cái khuyết để tu rồi. Mỗi người là một vị tu thì không cần phải nhờ vả ai là giáo chủ cả. Do đó mà Thầy bày ra học mục Bé Tám để dạy ta tự túc tự cường, tự lực tự thức. Ở Thiên Đường Lưu Tâm của chúng tôi thì càng sôi động hơn vì tranh nhau trả lời câu hỏi. Để cho hào hứng và sôi nổi, tôi thường trả lời ngược lại câu trả lời của Thầy, thế là các bạn phát nóng lên chia mũi dùi vào tôi mắng nhiếc. Đem uất khí xô ra cho hả dạ, bạn ơi! Vì mục Bé Tám Thầy đã dạy: Mục Bé Tám viết qua tâm không, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Do đó dù có cãi vả để tìm ra chơn lý thì đó cũng là bài học mà thôi. Sau đó cũng nhìn nhau mà cười. Mà tha thứ mà thương yêu, ok, ok, ca va, ca va. Chứ còn để bụng mà giận mà hờn thì chỉ chuốc lấy khổ sầu. Uống công lao vun xới cây nhân sinh.

Trụ sở Vô Vi có nhóm trẻ hoạt động mạnh lắm vì vô tư đóng góp nhiều ý kiến hay nên kỳ khóa sống chung vừa qua rất ý nhị và trật tự kết quả tốt trên đường tu tập. Rất đáng được Thầy khen. Người trẻ làm việc được nên Đức Thầy giao cho các em làm. Mình già rồi để công sức làm chuyện khác. Vì thời gian ở tại thế không còn bao lâu nữa. Lo yên tĩnh để tu. Thỉnh thoảng ra trụ sở xem các em làm gì để tán thành hoặc cho thêm ý và quan sát các em thôi. Tham gia trực tiếp thì đã mệt mỏi rồi. Không kham nổi. Lâu lâu nấu cho một nồi chè đem ra đãi, bỏ đường cho ngọt để cho ngọt ngào văn vẻ. Hay nấu một thau mì xào lở bỏ muối mặn để cho bạn đạo phàn nàn lên máu. Thì chỉ cười trừ và hát câu:

“Bầu ơi thương lấy bí cùng,

Tuy không một mẹ nhưng chung một Thầy!”

hay là,

“Ai ơi! Gừng cay muối mặn xin đừng ghét nhau.”

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình

Thanh Tịnh Mai
